



ที่ ศธ 0514.6.1.2.2/ว.3713

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
รับเลขที่ 9692
วันที่ 3 พ.ย. 2560
เวลา 15.24

25 ตุลาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 4

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล /นพ. สัสจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการอบรมฯ จำนวน 1 ชุด
2. บันทึกขออนุมัติจัดอบรมฯ จำนวน 1 ชุด

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่รับ 1938
วันที่ 3 พ.ย. 2560
เวลา 16.10

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 4 ให้แก่เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล ชั้น 1 ที่ไม่หมดอายุ เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพแข็งแรง (มีใบรับรองแพทย์) ไม่พบผลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจาก บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน (มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน) รับจำนวน 54 คน โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าลงทะเบียน คนละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) หลักสูตรนี้ สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ได้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 50 หน่วยคะแนน อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน รัฐวิสาหกิจเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดและสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ดังรายละเอียดโครงการฯ ที่แนบ

ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพในสังกัดของท่านสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางฯ ดังกล่าว โดยส่งใบสมัครได้ที่ คุณฉวีวรรณ จันสาสีป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และจะแจ้งผลการพิจารณาเข้ารับการอบรมให้ทราบ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถ Download รายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ <http://nu.kku.ac.th> หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-4320-2435, 043-202407 ต่อ 117

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อโปรดทราบ
เห็นควร.....

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตวิไล ศรีแสง)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

สุภารัตน์ วงษ์ยศ
นักวิชาการสาธารณสุข
๗ ๙๙ ๙๐

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

(นายสุชิน คันทร)

งานบริการวิชาการและวิจัย
โทรศัพท์ 0-4320-2435, 0-4320-2407 ต่อ 117
โทรสาร 0-4320-2435, 0-4334-8301
E-mail : wchawe@kku.ac.th, cjeree@kku.ac.th, kanokon@kku.ac.th

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทพพัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

8-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริหารวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร.48246,043-202435
 ที่ ศธ 0514.6.1.2.2/ 3524 วันที่ 6 ตุลาคม 2560
 เรื่อง ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ
 รุ่นที่ 4

เรียน อธิการบดี

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น และ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 4 ให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 ที่ไม่หมดอายุ เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ประพฤติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพแข็งแรง (มีใบรับรองแพทย์) ไม่ทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน (มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน) รับจำนวน 54 คน ใช้ระยะเวลาการอบรม 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาอบรมเข้าใจเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บแบบครบวงจร การพัฒนาแนวทางในการบริการผู้ป่วยบาดเจ็บแบบครบวงจร อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บได้ และที่สำคัญเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บต่อไป ดังรายละเอียดโครงการฯ ที่แนบ

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ในครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์จะใช้จ่ายจากเงินค่าลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม คนละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักเป็นพระคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธวิไล ศรีแสง)
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เรียน อธิการบดี

ได้ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการแล้ว เป็นไปตาม
 ประกาศ ศธ ๐๕๑๐/๕๙๓๐.๑๐๓๕๕๙ ในเรื่องการจัด
 อบรมให้รู้ขีดความสามารถในการจัดการทาง
 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ
 รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

17.10.60

(นางจิตติมา อินธิ์)
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญสูง

(นางสาวสุนิภา ไกรคุ้ม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

อนุมัติและให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัทภรณ์ ปรีเปรม
 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ๙ ๙ ต.ค. 2560

10826
Cassette

285 87
 9 ต.ค. 2560
 ๑๐๓



โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบ
การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ (Program of Nursing Specialty in Nursing Care Management
System for Trauma Patients)

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2561

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ

ภาษาอังกฤษ : Program of Nursing Specialty in Nursing Care Management System for Trauma Patients

2. ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ

ภาษาอังกฤษ : Certificate in Nursing Specialty in Nursing Care Management System for Trauma Patients

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. หลักการและเหตุผล

ผู้ป่วยบาดเจ็บ หมายถึง บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกประเภทและปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน กลไกการบาดเจ็บอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ในทันทีหรือระยะเวลาต่อมา ผู้ป่วยบาดเจ็บจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ผู้ป่วยบาดเจ็บนับรวมถึงผู้ป่วยสังเกตอาการและงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วย รวมทั้งผู้ป่วยบาดเจ็บที่รับต่อมาจากสถานบริการระดับที่ต่ำกว่าเพื่อเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลและการดูแลต่อเนื่องในระยะฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากหมดพยาธิสภาพของปัญหาสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุ

การบริการสุขภาพผู้ป่วยบาดเจ็บควรยึดหลักการดูแลผู้ป่วยครบวงจร (Inclusive Trauma System) คือการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ที่เกิดเหตุจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ โดยอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ที่บูรณาการและประสานงานในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการป้องกันการบาดเจ็บและการดูแลผู้ป่วย รวมถึงการผสมผสานระหว่างการดูแลจากระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับภูมิภาค วัตถุประสงค์ของการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการเกิดความพิการของผู้บาดเจ็บ ซึ่งการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรประกอบด้วย (1 การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุบัติเหตุ (2 การดูแลรักษาผู้ป่วยก่อนนำส่งโรงพยาบาล (3 การดูแลรักษาภายในโรงพยาบาลและ (4 การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

ดังนั้น พยาบาลผู้ให้บริการสุขภาพต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บตามแนวคิดการดูแลประชากรกลุ่มผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยมีเน้นการเพิ่มคุณภาพการจักระบบบริการพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยบาดเจ็บระยะต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยแนวทางการทำงานโดยมีผู้ป่วยบาดเจ็บเป็นศูนย์กลางและร่วมมือกับสหสาขาวิทยาการตามมาตรฐานสากลและมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการตาย ภาวะแทรกซ้อนและที่สำคัญคือการรอดชีวิต รวมถึงผู้บาดเจ็บสามารถดูแลตนเองต่อไปได้อย่างมีคุณภาพชีวิตเมื่อกลับไปอยู่บ้าน และจากแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติที่มุ่งไปให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับการประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า ที่ครอบคลุมการบริการรักษาด้านฉุกเฉินด้วย พยาบาลจึงต้องมีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการระบบการบริหารการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บอย่างครอบคลุมตั้งแต่ระยะฉุกเฉินจนถึงระยะฟื้นฟูและการบรรเทาผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ โดยเชื่อว่าผู้เข้าศึกษาอบรมเข้าใจเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการระบบ การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บแบบครบวงจร การพัฒนาแนวทางในการบริการผู้ป่วยบาดเจ็บแบบครบวงจรอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการ ระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บได้ และที่สำคัญเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

5.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีความรู้เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บแบบครบวงจร มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บได้ เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ป่วยบาดเจ็บด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ผ่านทักษะการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ให้บริการ ผู้ป่วยบาดเจ็บ ได้แก่ การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและการฟื้นฟู ป้องกันในชุมชน ทักษะการสื่อสารสนเทศและการจัดการข้อมูลทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ และสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บเพื่อการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ซึ่งต้องตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวมได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟู ทั้งนี้โดยฝึกปฏิบัติงานภายใต้การทำงานแบบสหสาขาวิชาการและผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

5.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ : เพื่อให้ผู้ศึกษาอบรมสามารถ

1. อธิบายนโยบายสุขภาพด้านการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและบทบาทพยาบาลได้อย่างถูกต้อง
2. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บในระยะต่างๆ ได้แก่ ฉุกเฉิน วิกฤต และฟื้นฟู ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนได้
3. ประเมินปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บในระยะต่างๆ ได้แก่ ฉุกเฉิน วิกฤต ฟื้นฟู ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนได้ เพื่อนำไปสู่การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ
4. ใช้สารสนเทศและข้อมูลทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บในระยะต่างๆ ได้แก่ ฉุกเฉิน วิกฤต ฟื้นฟู ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนได้ เพื่อเป็นฐานในการออกแบบระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บได้
5. สร้างและใช้นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บในระยะต่างๆ ได้แก่ฉุกเฉิน วิกฤต ฟื้นฟู ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนได้
6. ประสานความร่วมมือในวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

6. หลักสูตร

6.1 โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 17 หน่วยกิต ดังนี้

1.	ภาคทฤษฎี	จำนวนหน่วยกิต	11	หน่วยกิต
2.	ภาคปฏิบัติ	จำนวนหน่วยกิต	6	หน่วยกิต

6.2 รายวิชาในหลักสูตร

วิชาแกน :	นโยบายสุขภาพด้านการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ	2 หน่วยกิต (2-0-4)
วิชาบังคับ:	การประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยบาดเจ็บ	2 หน่วยกิต (2-0-4)
	สารสนเทศและการจัดการข้อมูลทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ	2 หน่วยกิต (2-0-4)
วิชาเฉพาะสาขา :		11 หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี :	จำนวนหน่วยกิต	5 หน่วยกิต
-	การจัดการทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บแบบครบวงจร	4 หน่วยกิต (4-0-8)
-	นวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บ	1 หน่วยกิต (1-0-2)
ภาคปฏิบัติ :	จำนวนหน่วยกิต	6 หน่วยกิต
-	ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยระดับชุมชนและฟื้นฟู	2 หน่วยกิต (0-6-4)
-	ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บระยะฉุกเฉิน	2 หน่วยกิต (0-6-4)
-	ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บในหอผู้ป่วย	2 หน่วยกิต (0-6-4)

7. การประเมินตลอดหลักสูตร

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลา ศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 จึงจะมีสิทธิ์ที่จะรับการประเมินผล
2. การให้เกรดผลการเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการวัดประเมินผล ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องได้แต้มเฉลี่ยตลอดโปรแกรมการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50
3. มีรายละเอียดการประเมินผลรายวิชาตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล

8. เกณฑ์การประเมิน

1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้แต้มเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือร้อยละ 60

9. สถานที่แหล่งฝึกปฏิบัติงาน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องปฏิบัติการพยาบาล
แผนกอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลขอนแก่น ศูนย์สุขภาพชุมชน เขตเทศบาลเมืองขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10. กลุ่มเป้าหมาย : รับจำนวน 54 คน

คุณสมบัติ

1. เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้น 1 ที่ไม่หมดอายุ
2. เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ประวัติการทำงานดี มีความรับผิดชอบ
4. มีสุขภาพแข็งแรง (มีใบรับรองแพทย์) ไม่ทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
5. ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน (มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงาน)

11.รูปแบบการอบรม : บรรยาย อภิปราย สัมมนา กรณีศึกษา ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงาน

12.ระยะเวลาการอบรม : ระยะเวลา 16 สัปดาห์

อบรมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มิถุนายน 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13. กำหนดการรับสมัคร : ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

ส่งใบสมัครได้ที่ คุณฉวีวรรณ วันสาสึบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลโนนเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2435, 0-4320-2407 ต่อ 117

e-mail : wchawe@kku.ac.th, cjeree@kku.ac.th, suntiya@kku.ac.th ทั้งนี้ สามารถ Download รายละเอียดโครงการฯ

ได้ที่ <http://nu.kku.ac.th>

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ประธานหลักสูตรฯ จะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวหน้าแผนก หัวหน้าหอผู้ป่วย(พยาบาล) ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

14. ค่าลงทะเบียน : คนละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)(รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศและกิจกรรมในหลักสูตร)

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

ผู้เข้าศึกษาอบรมเข้าใจเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร การพัฒนาแนวทางในการบริการผู้ป่วยแบบครบวงจรอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรได้ และที่สำคัญเพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยแบบครบวงจรต่อไป

โดยมี ผศ.ดร.ชัจเจนต์ แพรชาว เป็นประธานหลักสูตรฯ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 09-5995-9149 e-mail: porpea@kku.ac.th

หมายเหตุ : ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
50 หน่วยคะแนน



รูปถ่าย
ขนาด 2x3
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุนที่ 4
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2561
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้สมบูรณ์มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการรับการพิจารณาคัดเลือก

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) (กรุณาเขียนตัวบรรจง) (ชื่อเดิม ถ้ามี).....
นามสกุล..... (นามสกุลเดิม ถ้ามี)..... วัน เดือน ปีเกิด..... อายุ..... ปี
ตำแหน่ง.....
ในกรณีท่านเป็นศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุนที่..... พย.บ. พย.ม. ป.ด. อบรมระยะสั้น 4 เดือน
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..... หมู่ที่..... หมู่บ้าน..... ต.รอก/ชอย.....
ถนน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์บ้าน..... โทรสาร.....
โทรศัพท์มือถือ..... E-mail Address:.....
สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน เลขที่..... หมู่ที่..... ต.รอก/ชอย.....
ถนน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ทำงาน..... โทรสาร.....
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล.....
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน(18 หลัก).....

2. ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิต่ำไปสูง ตามลำดับ)

คุณวุฒิ	ปี พ.ศ. ที่จบ	ชื่อสถานที่ศึกษา
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ระบุชื่อการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ที่เคยผ่านการอบรมมา

ชื่อหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	ปี พ.ศ. ที่จบ	ชื่อสถานที่ศึกษา
1)
2)
3)

3. ประวัติการทำงาน (จากอดีตถึงปัจจุบัน)

- 3.1 ตำแหน่ง..... หอผู้ป่วย..... พ.ศ.....
3.2 ตำแหน่ง..... หอผู้ป่วย..... พ.ศ.....
3.3 ตำแหน่ง..... หอผู้ป่วย..... พ.ศ.....

4. ความสามารถพิเศษ.....

5. ประสบการณ์ในหอผู้ป่วยปัจจุบัน ปี

6. สถานที่พักระหว่างการอบรม

() พักในหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. (โทร. 0-4320-2559)

() หาทักเอง

7. ประโยชน์หรือความจำเป็นที่ต้องเข้ารับการอบรม

7.1

7.2

7.3

7.4

8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงและหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการหรือที่ได้รับมอบหมายทุกประการ

(ลงชื่อ)

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.

9. คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล..... ตำแหน่ง.....

อนุมัติให้ นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล..... ตำแหน่ง.....

มาเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 4

ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เหตุผลและความจำเป็นของหน่วยงานที่ส่งบุคคลเข้าอบรม โดยระบุให้ชัดเจนว่าเมื่อจบการอบรมแล้วท่านจะแต่งตั้งผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาลผู้ประสานงาน/พยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ (การระบุของหัวหน้างานมีความสำคัญมากในการพิจารณาบุคลากรเข้ารับการอบรม)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่ เดือน พ.ศ.

10. ขอสัมภาษณ์พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย/แผนก เพื่อพิจารณาเข้ารับการอบรมของผู้สมัครเข้ารับการอบรมครั้งนี้

ชื่อ.....นามสกุล..... ตำแหน่ง.....

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.....เพื่อสัมภาษณ์หัวหน้างาน ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560

(สำคัญมากขอให้ระบุมาเพื่อโทรศัพท์สัมภาษณ์ตามวันและเวลาดังกล่าว หากไม่ระบุส่วนนี้มา จะไม่รับพิจารณาเข้ารับการอบรม)

หมายเหตุ : การชำระเงินค่าลงทะเบียน (ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี)

หลังจากทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ท่านเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน คนละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 ถ้าพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี โครงการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มข. เลขที่บัญชี 551-408472-4 พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้โอนเงินให้ชัดเจน ส่งได้ที่ คุณฉวีวรรณ วันสาสี่บ ทางโทรสาร 0-4320-2435, 0-4334-8301 หรือทาง wchawe@kku.ac.th, cjeree@kku.ac.th และsuntiya@kku.ac.th สำหรับใบเสร็จรับเงินติดต่อรับได้ในวันลงทะเบียน

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)